

ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการปราบปรามต่อขบวนการทำลายเอกภาพในปากีสถาน, - 5 /Mar/ 2013

ประธานาธิบดีปากีสถานได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดบัยวันนี้ (วันพุธ) ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อประชาชาติอิสลามนั้น ล้วนเป็นปัญหาที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้า และถูกฉีดใส่ประชาชาติโดยศัตรูอิสลามทั้งสิ้น และท่านผู้นำยังกล่าวย้ำว่า “การฟื้นฟูความสามารถของประชาชนและฟื้นฟูธรรมชาติตามยุทธศาสตร์ของโลกอิสลาม ถือเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างและการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น คือปัจจัยที่สอง ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ท่านกล่าวว่า การสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นต่อประชาชาติอิสลามนั้น คือเป้าหมายและความต้องการที่ชัดเจนของยิวไซออนิสต์และชาติมหาอำนาจ ท่านกล่าวถึงการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีในลักษณะฉันทันทีนี้เอง ระหว่างอิหร่านและปากีสถานว่า “เรามีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานและอิหร่านในด้าน เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, และความมั่นคงให้มากยิ่งขึ้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านถือว่า การส่งต่อก๊าซธรรมชาติระหว่างอิหร่านและปากีสถานนั้น คือตัวอย่างที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่าง เตหะราน-อิสลามาบัด ท่านยังได้กล่าวถึงกรณีการต่อต้านและไม่เห็นด้วยของศัตรูในประเด็นเรื่องนี้ว่า “เราจะต้องก้าวผ่านผู้ปฏิเสธเหล่านี้ได้อย่างเข้มแข็ง”

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวถึงกรณีการครอบครองแหล่งพลังงาน (ทดแทน) ว่าเป็นวาระเร่งด่วนของทุกชาติโดยเฉพาะปากีสถาน โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “ในภูมิภาคนี้ สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านคือชาติเดียวที่มีแหล่งพลังงาน(พลังงานทดแทน) และเราพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของปากีสถานในเรื่องนี้”

ท่านผู้นำสูงสุดยังได้กล่าวว่า การสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างนิกายในปากีสถานนั้น เป็นเสมือนเชื้อไวรัสร้ายจากต่างประเทศที่อันตราย โดยท่านกล่าวว่า “ การสังหารระหว่างนิกายที่เกิดขึ้นในปากีสถานเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่ง ควรต้องมีมาตรการปราบปรามอย่างจริงจัง และต้องรักษาเสถียรภาพและนำภราดรภาพของคนในชาติให้กลับคืนมา”

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวอย่างมั่นใจต่อรัฐบาลปากีสถาน ในการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นว่า “เรามีความหวังที่จะเห็นความสำเร็จในการสร้างเอกภาพระหว่างนิกาย , เผ่าพันธุ์และความความเจริญก้าวหน้าของชนในชาตินั้น เกิดขึ้นเร็ววัน”

นายอาชีฟ อาลี ชาร์ดารี ประธานาธิบดีปากีสถาน ได้แสดงความปลื้มปิติยินดีในการเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดพร้อมกล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในการยกระดับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสองประเทศ”

ประธานาธิบดีปากีสถานได้กล่าวว่า “ความพยายามของตัวละครสากลและตัวละครในภูมิภาคนี้ ในการยับยั้งการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างอิหร่าน-ปากีสถานได้พบกับความพ่ายแพ้ลง เพราะประชาชาติในวันนี้ ต่างทราบถึงยุทธศาสตร์ที่ควรปฏิบัติต่อศัตรู”

ประธานาธิบดีปากีสถานยังถือว่า สงครามภายในประเทศที่อุบัติขึ้นเป็นแผนการจากศัตรู ท่านกล่าวว่า “ด้วยกับคำดูอา(การขอพร)ของพวกเราท่าน เราจะไม่ให้แผนการของศัตรูนั้นสำเร็จ”